

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM



EVN

Địa chỉ: 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-4) 6694.6789 Fax: (84-4) 6694.6666
Web site: www.evn.com.vn

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014

Thân gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và toàn thể học sinh, sinh viên các Trường thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam!

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014, thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tôi xin gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và toàn thể học sinh, sinh viên các Trường thuộc Tập đoàn lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và toàn thể học sinh, sinh viên thân mến!

Trong những năm qua các thầy giáo, cô giáo và cán bộ nhân viên các Trường đã rất nỗ lực vượt mọi khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và xã hội. Nhân dịp này, tôi xin gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên trong Trường lời cảm ơn chân thành nhất về những đóng góp bền bỉ, to lớn của các đồng chí trong sự nghiệp trồng người.

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và toàn thể học sinh, sinh viên!

Năm 2014, kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã được ghi nhận nhiều thành tích xuất sắc:

Thứ nhất, Tập đoàn đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư nguồn và lưới điện, luôn đi trước một bước đáp ứng nhu cầu điện cho nền kinh tế đất nước và đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng liên tục với tốc độ cao, từ 34,9 tỷ kWh năm 2003 lên mức 115,2 tỷ kWh năm 2013; tốc độ tăng bình quân là 12,69%/năm, gấp hơn 1,88 lần so với tăng trưởng GDP. Giai đoạn 2003 – 2013, nguồn công suất phát điện tăng lên gấp hai lần, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 31 trên thế giới về quy mô nguồn điện. Tính đến cuối năm 2013, Tập đoàn sở hữu 18.565 MW, chiếm gần 61% tổng công suất phát điện của Việt Nam, có năng lực đảm bảo sản xuất tới 65% sản lượng điện toàn hệ thống điện hàng năm.

Thứ hai, Tập đoàn giữ vai trò duy nhất và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu tư đưa điện về nông thôn, miền núi góp phần thực hiện Nghị quyết Trung

ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện cam kết của Chính phủ đối với quốc tế về mục tiêu thiên niên kỷ xóa đói, giảm nghèo. Đến cuối năm 2013, đã đạt được 99,08% số xã có điện lưới quốc gia, 97,85% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện.

Thứ ba, Tập đoàn đóng góp kịp thời và hiệu quả, góp phần ổn định phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tại các địa bàn trọng điểm. Tập đoàn đã tiếp nhận quản lý hệ thống điện tại huyện Côn Đảo, hoàn thành các dự án đưa điện lưới quốc gia ra các huyện đảo Phú Quốc, Cô Tô, Lý Sơn, tạo điều kiện thuận lợi để các huyện đảo đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ, phát triển các ngành nghề kinh tế biển, phát triển ngư trường bám biển xa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Để đạt được những thành tích nói trên, Tập đoàn đã không ngừng nỗ lực đổi mới, phát huy nội lực, phối hợp sức mạnh tổng thể của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, trong đó có các Trường.

Thời gian tới, để hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao, Tập đoàn phải thực hiện nhiều giải pháp: (1) Từng bước thay đổi phương thức quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả và tăng tiềm lực tài chính, thiết lập cơ chế quản lý vốn chủ sở hữu của Tập đoàn và tạo ra sự liên kết tài chính đối với các đơn vị thành viên; (2) Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức theo phương án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát triển bền vững, đầu tư và kinh doanh hiệu quả, có lợi nhuận; (3) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hiện đại hóa của Tập đoàn, chú trọng xây dựng nhân sự cấp cao có đủ năng lực lãnh đạo doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế; (4) Đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất cho CBCNV, ổn định việc làm và cải thiện đời sống người lao động trên cơ sở tăng năng suất lao động và hiệu quả; (5) Xây dựng thành công hình ảnh EVN trở thành một đối tác tin cậy, thân thiện, hết lòng vì khách hàng.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn là một trong những giải pháp trọng tâm của Tập đoàn. Do đó, các Trường cần tích cực, chủ động hơn nữa để thực sự trở thành cơ sở đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Tôi mong mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên các Trường tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, tận dụng thế mạnh, khắc phục điểm yếu để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực của Tập đoàn và của xã hội.

Một lần nữa tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo và cán bộ nhân viên các Trường thuộc Tập đoàn. Chúc các thầy, cô và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.



Phạm Lê Thanh
Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam